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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑๐/๒๕๔๙ 

วนัศุกร์ที ่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุว ัฒน์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าท่ี
ประธาน 
 ๒.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
 ๓.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ  กรรมการ   
 ๙. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๒. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
 ๑๓.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๗.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๑๘.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๙. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  
 ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๒.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวฒิุ 
  ๔.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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  ๕   ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒.   นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ๑.๑ สรุปสาระการประชุมสัมมนา เร่ือง สภาสถาบนัอุดมศึกษากบัการพฒันา
อุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
     ๑. บทบาทของสภามหาวทิยาลยัในการพฒันาอุดมศึกษา 
      ๑.๑ ก าหนดนโยบายและก ากบัมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
      ๑.๒ ก ากบัดูแลดา้นการเงิน  การบริหารงานบุคคล 
     ๒. การบริหารงานบุคคล  รวมทั้งตอ้งออกขอ้บงัคบัต่าง ๆ ให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และอาจตอ้งพิจารณาให้มีการออกขอ้บงัคบั
ยอ่ยในบางเร่ือง และเน่ืองจากมีอาจารยป์ระสงคจ์ะยื่นค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ก่อนวนัท่ี  
๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  ซ่ึงยงัไม่ถึงสมยัการประชุม มหาวิทยาลยัจึงไดเ้วียนเอกสาร  ขอความเห็นชอบ
ในการด าเนินการและมติจากการเวียนเอกสารดงักล่าวไดใ้ห้ความเห็นชอบให้ฝ่ายการเจา้หน้าท่ี  
เป็นหน่วยงานรับเร่ือง ในช่วงก่อนวนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  ไปพลางก่อน 
    ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
   ๑.๒ ขอ้หารือคุณสมบติัอธิการบดีมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
     คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาขอ้หารือของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัของอธิการบดี มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
     แมน้ายจงรัก  พลาศยั  จะขาดคุณสมบติัเป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้นบริหาร
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง เน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส                    
ราชนครินทร์ รับรองวทิยาลยัการอาชีพตากใบ และวทิยาลยัเทคนิคนราธิวาส เป็นสถาบนัอุดมศึกษา
นั้นไม่ถูกตอ้ง แต่ นายจงรัก  พลาศยั ก็มีคุณสมบติัเป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้นการบริหารอ่ืน  อนัเป็น
คุณสมบติัอีกประการหน่ึงของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งอธิการบดีไดต้ามมาตรา  ๒๘ (๒) แห่ง พ.ร.บ. 
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

/๑.๓  การด ารงต าแหน่ง... 
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   ๑.๓ การด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต่อ 
     เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่ข้ึนกบัการเกษียณอายรุาชการ   
ดงันั้น ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล  จึงสามารถด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต่อได ้  
     ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
    ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๙/๒๕๔๙  เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๙  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี  
 ๑. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๓.๑  ขอ้  ๒  บรรทดัท่ี  ๑๘  หนา้  ๔ 
      จาก  “๒.  การเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อขยายตลาด  จะเพิ่มไดใ้นปริมาณจ ากดั
เน่ืองจากความจ ากดัในเร่ืองของขนาดของถงัพกัน ้าดิบ ซ่ึงมีขนาดเพียง  ๔๐,๐๐๐  ลิตร  …” 
      เป็น  “๒.  การเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อขยายตลาด  จะเพิ่มไดใ้นปริมาณจ ากดั
เน่ืองจากความจ ากดัในเร่ืองของขนาดของถงัพกัน ้าดิบ ซ่ึงมีขนาดเพียง  ๔,๐๐๐  ลิตร  …” 
 
 ๒. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๑  ขอ้  ๒  บรรทดัท่ี  ๕  หนา้  ๑๐   
      จาก  “๒.  จะใชร้ะบบการให้คะแนนซ่ึงคณะกรรมการก าลงัพฒันาคู่มือการ
ประเมินตนเองและใหม้หาวทิยาลยัยนืยนัรายงานการประเมินตนเองตามท่ีก าหนดในคู่มือ” 
     เป็น  “๒.  จะใชร้ะบบการให้คะแนนซ่ึงคณะกรรมการก าลงัพฒันาคู่มือการ
ประเมินตนเองและใหม้หาวทิยาลยัรายงานการประเมินตนเองตามท่ีก าหนดในคู่มือ” 
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
     ๓.๑ ความคืบหนา้การตรวจติดตาม ประเมินมหาวทิยาลยั 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลมหาวิทยาลยั ไดส่้งคู่มือการตรวจติดตาม และประเมินผล ให้แก่มหาวิทยาลยั และพบ
กบัคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยคณะกรรมการจะท าการตรวจเยี่ยมให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ 
เพื่อรายงานผลต่อสภามหาวทิยาลยัในวนัท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
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    ๓.๒ ผลการสรรหาผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันา และส่งเสริมครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษา  ( สคบศ.) 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอผลการสรรหาผู ้อ  านวยการ (สคบศ.) ตาม
หลกัเกณฑ ์และมหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งให้ นายธานินทร์  ปัญญาวฒันากุล  เป็นผูอ้  านวยการ สคบศ . 
และ             นางกรกานต ์ พรหมเดเวช  เป็นหวัหนา้กลุ่มงานหลกั สคบศ.   
     ประวติัโดยยอ่ของ  นายธานินทร์  ปัญญาวฒันากุล 
     วฒิุ   :   กศ.ม.  (วทิยาศาสตร์ศึกษา) 
     ประสบการณ์ : ครูโรงเรียนแสงอรุณ, ครูและผูร่้วมบริหารโรงเรียน       
อสัสัมชญั  แผนกประถม,  ท่ีปรึกษาโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถมัภ ์จ.ราชบุรี, รักษาการผูอ้  านวยการ
ศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และผู ้ช านาญ โครงการพัฒนาวิชาชีพครู                  
วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และเทคโนโลย ี (สส.วท.) 
     ทีป่ระชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานและการใชจ่้ายเงินทุนพฒันาบุคลากร 
  เลขานุการสภาฯ รายงานสรุปผลการพิจารณาจดัสรรทุนพฒันาบุคลากร 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนพฒันาบุคลการ เป็นผูพ้ิจารณา  
และเสนอมหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 
  ปีการศึกษา ๒๕๔๗  ใหทุ้นปริญญาเอก ๑  ทุน และทุนปริญญาโท ๑ ทุน   
  ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ใหทุ้นปริญญาเอก ๖  ทุน  
  ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ใหทุ้นปริญญาเอก ๗  ทุน  
     ทีป่ระชุม รับทราบ และมีมติ 
      ๑. มหาวิทยาลยัตอ้งมีแผนการเปิดสอนแต่ละระดบัท่ีชดัเจนในแผน ๑๐ 
น้ี  เพื่อประกอบการวางแผนพฒันาบุคลากร  ๒  ลกัษณะ  คือ 
      - ทดแทนอาจารยเ์กษียณใน  ๑๐  ปีขา้งหนา้  เพื่อทรงความเขม้แขง็ 
      -  สร้างอาจารยส์าขาใหม่  ตามนโยบายการเปิดสอน  ๕  ปีขา้งหนา้ 
      ๒. มหาวทิยาลยั ควรหาวถีิทางใหไ้ดม้าซ่ึงอาจารยว์ฒิุปริญญาเอกโดยเร็ว 
     ๓. อาจมีการผูกโยงเ ง่ือนไขการรับทุนกับการไปปฏิบัติราชการ              
ณ บางคลา้ โดยอาจพิจารณาในสาขาวชิาท่ีก าหนดเป็นนโยบายใหไ้ปสอนท่ีบางคลา้ เป็นอนัดบัตน้ 

/๓.๒ ผลการสรรหา... 
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     ๔. มีข้อสังเกตว่า  หากการพัฒนาบุคลากรเป็นดุลยพินิจของสภา
มหาวทิยาลยั  ขอใหม้หาวทิยาลยัเสนอเกณฑก์ารพิจารณาใหทุ้นพฒันาบุคลากร  ผา่นความเห็นชอบ
ของสภามหาวทิยาลยัดว้ย 
 ๔.๒ สรุปรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ ปี ๒๕๔๙  
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอสรุปรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ ปี ๒๕๔๙   
  ที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้มหาวิทยาลัยบริหารจดัการการใช ้                     
งบประมาณแผน่ดินใหมี้ประสิทธิภาพ  และใหมี้ยอดคงเหลือจ่ายนอ้ยท่ีสุด  หรือไม่มีเลย 
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๕.๑ รายงานการศึกษาเก่ียวกับการจัดระบบพนักงานมหาวิทยาลัยของ
สถาบนัอุดมศึกษา 
   สภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานสรุปผลการศึกษาการจดัระบบ
พนกังานมหาวทิยาลยัของสถาบนัอุดมศึกษา ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในการประชุมสภามหาวิทยาลยั 
คร้ังท่ี  ๗/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙  โดยไดมี้การเปรียบเทียบการด าเนินการของ
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  
   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีขอ้อภิปราย สรุปไดด้งัน้ี 
 ๑. ตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจใหค้นดี  คนเก่งมาท างาน  เช่น 
   - เพิ่มค่าประสบการณ์และค่าสาขาวิชาท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตร 
   -   สร้างระบบสวสัดิการท่ีจูงใจ 

- ระบุสัญญาจา้งแบบมีเง่ือนไข วา่หากปฏิบติังานเป็นเวลานานเท่าไร 
จะท าการบรรจุให ้
 ๒. ตอ้งมีระบบประเมินท่ีเขม้แขง็ 
  ๓. ตอ้งใหค้วามส าคญัแก่อาจารยส์ัญญาจา้ง เพราะขณะน้ีคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาตีความให้อาจารยผ์ูส้อนท่ีจา้งดว้ยเงินทุกประเภท สามารถเป็นผูบ้ริหารและเป็น
กรรมการสภามหาวทิยาลยัได ้
  มติทีป่ระชุม 
 ๑. มอบสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ พิจารณาสรุปสาระบญัญติัส าคญั  
เสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการยกร่างตามสาระบญัญติั
ดงักล่าว 
  ๒. มอบมหาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างฯ 
 
  ๕.๒ พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ 

/๔.๒ สรุปรายงานผล... 
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   เลขานุการสภาฯ น าเสนอค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ ท่ีได้ผ่านการพิจารณาและปรับลดยอดค าขอโดยคณะกรรมการวางแผนและพฒันา และ
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เรียบร้อยแลว้ จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติั 
โดยสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
   ประมาณการรายรับทั้งส้ิน  ๒๓๖,๓๗๐,๘๐๐ บาท 
   จดัสรรเป็นงบด าเนินการกลาง และงบเฉพาะทาง ๑๖๘,๕๒๐,๓๗๒ บาท 
   จดัสรรเป็นงบเพื่อการพฒันางาน    ๓๖,๐๒๗,๗๙๐  บาท 
   จดัสรรเป็นงบในการด าเนินงานโครงการพิเศษ 
    -  สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค     ๗,๗๕๐,๐๐๐  บาท 
   -  น ้าด่ืม         ๔๒๐,๐๐๐  บาท 
  มติทีป่ระชุม  
   ๑. อนุมติัตามเสนอ  โดยมีประเด็นการพิจารณาดงัน้ี 

- รายจ่ายอยูใ่นวงเงินรายรับท่ีน ามาจดัสรร 
    - สัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีน ามาจดัสรรเทียบกบัวงเงินงบประมาณ
แผน่ดินท่ีไดรั้บ 
    - วงเงินงบประมาณเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

- โครงการต่าง ๆ ครอบคลุมเป้าหมายและตวัช้ีวดัในประเด็น –  
ยทุธศาสตร์ 
   ๒. ใหต้รวจสอบและน างบรายไดจ้ากโครงการพิเศษทุกโครงการบรรจุไว้
ในรายการค าขอตั้งงบประมาณน้ีดว้ย   
 

  ๕.๓ แผนพฒันาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕) อาคารอเนกประสงค ์
สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค 
   เลขานุการสภาฯ น า เสนอว่า  บัด น้ีแผนพัฒนา โครงการอาคาร                   
อเนกประสงค์ สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค ปี ๒๕๔๖–๒๕๕๐ ก าลงัจะส้ินสุดลง คณะกรรมการ
บริหารโครงการจึงเสนอแผนพฒันาระยะ  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕)  ต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
โปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
  มติทีป่ระชุม  
     ๑. ให้ปรับวิสัยทศัน์ เพื่อสะทอ้นเน้นวตัถุประสงค์การเป็นสถานฝึก
ปฏิบติัการของนกัศึกษา และใหค้วามรู้ทางวชิาชีพ เพื่อการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพภายใตก้รอบของ
ราชการ 
      ๒. มอบอธิการบดีจดัใหมี้วาระในการบริหารจดัการโครงการ 

/คณะกรรมการ... 
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    ๓. ในรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๔๙ ให้เสนอแนะความ
เป็นไปไดใ้นเชิงธุรกิจดว้ย 
 ๕.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั           
ราชนครินทร์ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยั หลังจากท่ีได้มีประกาศกระทรวง        
ศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ลงวนัท่ี  ๒๙  มิถุนายน  
๒๕๔๙  โดยมาตรา  ๑๑  วรรค ๓ ระบุวา่ การแบ่งส่วนราชการในงานหรือเทียบเท่างาน  ให้จดัท า
เป็นประกาศมหาวทิยาลยั ซ่ึงมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะท างานจดัท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
และก าหนดอตัราก าลงัในแต่ละส่วนราชการ แลว้ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากบุคลากร 
รวมทั้ งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ใน ๒  
ประเด็น  คือ 
   ๑. (ร่าง) ประกาศประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง การ      
แบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒. กรอบอตัราก าลงั (สายสนบัสนุน) ท่ีมีการวเิคราะห์ภาระงานเรียบร้อย
แลว้  รวม  ๒๓๙  ต าแหน่ง 
   มติทีป่ระชุม 
   ๑. ในขั้ นแรกน้ี ควรด า เนินการตามประกาศกระทรวง แต่หากมี               
หน่วยงานจ าเป็นส าคญั ให้เป็นหน่วยงานภายในท่ีตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลยั ดงันั้น ขอให้น า    
(ร่าง) โครงสร้างท่ีเคยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั เม่ือคร้ังก่อนน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาพิจารณาทบทวน 
  ๒. เห็นชอบกรอบอตัราสายสนบัสนุนท่ีเสนอ 
 
 ๕.๕ เสนอช่ือผูแ้ทนจากสภามหาวทิยาลยั เป็นกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควร
ไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอวา่ เพื่อให้การสรรหาบุคคลท่ีสมควร
ไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอเรียนให้ท่ีประชุม
พิจารณาเสนอช่ือผู ้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ๒ ท่าน และผูแ้ทนคณาจารย์ จากสภา
มหาวทิยาลยั  ๑  ท่าน  เป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ   
  มติทีป่ระชุม  เสนอ นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  และดร.วิโรจน์  ศรีโภคา  
เป็นผูแ้ทนผูท้รงคุณวฒิุ  และ ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง  เป็นผูแ้ทนจากคณาจารย ์
   

/๕.๔ (ร่าง) ประกาศ... 
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  ๕.๖ พิจารณาถอดถอน และแต่งตั้งรองอธิการบดี 
  อธิการบดี น าเสนอวา่ ผูช่้วยศาสตราจารยอ์  านวย  ถาวร ไดข้อลาออกจาก
ต าแหน่งรองอธิการบดี จึงขอเสนอแต่งตั้ง ดร.อ านวย  ปาอา้ย  ใหด้ ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. อนุมัติให้  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย ถาวร ออกจากต าแหน่ง                 
รองอธิการบดี 
  ๒. เห็นชอบใหแ้ต่งตั้ง  ดร.อ านวย  ปาอา้ย  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
     ไม่มี 
 
    เน่ืองจากท่ีประชุมไม่สามารถพิจารณาวาระการประชุมได้ทั้ งหมดในการ
ประชุมคร้ังน้ี จึงขอใหน้ าไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  ในวนัเสาร์ท่ี  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  
เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๘.๐๐   น. 
 
   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร 
  นางสาวลกัษณาพร          โรจน์พิทกัษก์ุล                อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท 
                 ผู้จดบันทกึการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 

/๕.๖ พิจารณาถอดถอน ... 
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